

การถ่ายระดับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตัวชี้วัดระดับกรม : 10 ตัวชี้วัด)

ลำดับ ที่	ลำดับ ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยนับ	การประเมินผล (ค่าเป้าหมาย)		ผู้กำกับ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
				รอบ 5 เดือน	รอบ 11 เดือน			
<b>มิติที่ 1 ด้านประสิทธิภาพ</b>								
1	1.1	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีระดับ EQ ต่ำขึ้น	ร้อยละ	จัดกิจกรรม EQ = 3 พื้นที่ กระตุ้นด้วย TEDA4I = 50 พัฒนาการสมวัย = 35	เด็ก EQ ต่ำ = 60 จัดกิจกรรม EQ = 6 พื้นที่ กระตุ้นด้วย TEDA4I = 75 พัฒนาการสมวัย = 35	ผู้อำนวยการ พัฒนาการสมวัย (PA)	หัวหน้ากลุ่มภารกิจ พัฒนาเครือข่ายบริการ (PA)	คณะกรรมการปฐมวัย
2	1.2	ร้อยละของเด็กวัยรุ่นเรียนและวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางทางสังคม ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น	ร้อยละ	กลุ่มเสี่ยง = 90 กลุ่มเปราะบาง = 50	กลุ่มเสี่ยง = 90 กลุ่มเปราะบาง = 70	ผู้อำนวยการ บริการจิตเวชและสุขภาพจิต	หัวหน้ากลุ่มภารกิจ บริการจิตเวชและสุขภาพจิต	คณะกรรมการวัยรุ่น คณะกรรมการปฐมวัย
3	1.3	ร้อยละของผู้ป่วยออทิสติก (ASD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	-	50	ผู้อำนวยการ พัฒนาเครือข่ายบริการ	หัวหน้ากลุ่มภารกิจ พัฒนาเครือข่ายบริการ	อป.ปฐมวัย คณะกรรมการปฐมวัย
4	1.4	ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน	ร้อยละ	-	35	ผู้อำนวยการ	หัวหน้ากลุ่มภารกิจ บริการจิตเวชและสุขภาพจิต (PA)	อป.วัยรุ่น คณะกรรมการปฐมวัย
5	1.5	ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงภายใต้แผนการเฝ้าระวัง COVID-19 รวมทั้งผู้ป่วย Long Covid -19 เข้าถึงบริการสุขภาพจิต และได้รับการเยียวยาจิตใจ	ร้อยละ	กลุ่มเสี่ยง = 62 ผล Long COVID-19 = 55	กลุ่มเสี่ยง = 82 ผล Long COVID-19 = 70	ผู้อำนวยการ	หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล (PA)	คณะกรรมการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT)
<b>มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ</b>								
6	2.1	ค่าคะแนนความพึงพอใจของการพัฒนาไปสู่การเป็น Smart Hospital ของหน่วยบริการจิตเวช	คะแนน	5	5	ผู้อำนวยการ	หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ (PA)	คณะทำงานบริการวิถีใหม่
7	2.2	ระดับความพึงพอใจของการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)	ระดับ ความสำเร็จ	5	5	ผู้อำนวยการ	หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนาจการ	คณะกรรมการสร้างสุขในองค์กร
<b>มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน</b>								
8	3.1	ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายดำเนินงานและงบลงทุน	ร้อยละ	งบดำเนินงาน = 45 งบลงทุน = 35	งบดำเนินงาน = 95 งบลงทุน = 70	ผู้อำนวยการ	หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนาจการ (PA)	หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี
<b>มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร</b>								
9	4.1	ร้อยละของบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้รับการพัฒนาสมรรถนะ หรือทักษะในหลักสูตรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	≥ 50	≥ 90	ผู้อำนวยการ	คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Human Resource)	หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน (PA)
10	4.2	ร้อยละของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA)	ร้อยละ	ITA ≥ 85	ผู้ทำแบบสำรวจ ≥ 50 หน่วยงานคุณธรรม ≥ 80	ผู้อำนวยการ	คณะกรรมการ ITA (PA)	-

รับรองการถ่ายระดับ

นายศรัณย์ เกตุแก้ว

ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564